
สรุปข่าวประจำในวันที่ 4 ส.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- จนท.บุกจับตัดไม้ต้นน้ำสายบุรี (มติชน 3 สิงหาคม 2566 หน้า 12) 
- ภาพข่าว: ตัดป่าต้นน้ำ (ข่าวสด 4 สิงหาคม 2566 หน้า 14) 
- ข่าวสดทั่วไทย: ปัตตานี-รุกป่า (ข่าวสด 4 สิงหาคม 2566 หน้า 14) 
- CSR ACTIVITIES: TOAเปิดตัวโครงการ'รักเรา รักษ์โลก'ปลูกป่า2ล้านต้น-สู่ Net Zero  

(ทันหุ้น 4 สิงหาคม 2566 หน้า 19) 

ข่าวเว็บไซต์ 
คนบนดอยพ้อ เด็กๆ จุดเทียนอ่านหนังสือ รอ 8 ปีกรมป่าไม้ไม่อนุญาตทำถนน (ไทยรัฐ 3 สิงหาคม 2566) 
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2714365 
โจรแสบ! ลักลอบตัดไม้พะยูงที่โคราช หลังชาวบ้าน-จนท.ร่วมกันปลูกมาหลายสิบปี (มติชน 3 สิงหาคม 2566) 
https://www.matichon.co.th/region/news_4111134 
ปัตตานี-รุกป่า (ข่าวสด 3 สิงหาคม 2566) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7796318 
TOA เปิดตัวโครงการ ‘รักเรา รักษ์โลก’ เดินหน้าปลูกป่า 2 ล้านต้น มุ่งเป้าสู่องค์กร Net Zero Emissions 
(ผู้จัดการออนไลน์ 3 สิงหาคม 2566) https://mgronline.com/business/detail/9660000069693 
แอสเซทไวส์ ปลูกต้นไม้เพ่ิมผืนป่าชุมชนบ้านหลังเขา จ.กาญจนบุรี ผ่านโครงการ “Care the Wild” ต่อเนื่องปีที่ 2  
รวม 20 ไร่ (ผู้จัดการออนไลน์ 3 สิงหาคม 2566)  
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000069190 
‘เขาทับควายเพ่ือชุมชน’ พลิกฟ้ืนเหมืองแร่เหล็กโบราณ สู่แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (โลกวันนี้ 3 สิงหาคม 2566) 
https://www.lokwannee.com/web2013/?p=454533 
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ปีที่: 46 ฉบับที่: 16580
วันที่: พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: จนท.บุกจับตัดไม้ต้นน้ำสายบุรี

รหัสข่าว: C-230803020088(3 ส.ค. 66/06:03) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 19.39 Ad Value: 21,329 PRValue : 63,987 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 33 ฉบับที่: 11937
วันที่: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(กลาง)

ภาพข่าว: ตัดป่าต้นน้ำ

รหัสข่าว: C-230804037091(3 ส.ค. 66/07:58) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 17.91 Ad Value: 27,760.50 PRValue : 83,281.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 33 ฉบับที่: 11937
วันที่: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ปัตตานี-รุกป่า

รหัสข่าว: C-230804037092(3 ส.ค. 66/07:58) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.96 Ad Value: 8,756 PRValue : 26,268 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 20 ฉบับที่: 4769
วันที่: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566
Section: First Section/CSR ACTIVITIES

หน้า: 19(เต็มหน้า)

คอลัมน์: CSR ACTIVITIES: TOAเปิดตัวโครงการ'รักเรา รักษ์โลก'ปลูกป่า2ล้านต้น-สู่Net Zero...

รหัสข่าว: C-230804016065(4 ส.ค. 66/05:34) หน้า: 1/3

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 751

Col.Inch: 113.06 Ad Value: 84,908.06 PRValue : 254,724.18 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 20 ฉบับที่: 4769
วันที่: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566
Section: First Section/CSR ACTIVITIES

หน้า: 19(เต็มหน้า)

คอลัมน์: CSR ACTIVITIES: TOAเปิดตัวโครงการ'รักเรา รักษ์โลก'ปลูกป่า2ล้านต้น-สู่Net Zero...

รหัสข่าว: C-230804016065(4 ส.ค. 66/05:34) หน้า: 2/3

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 751

Col.Inch: 113.06 Ad Value: 84,908.06 PRValue : 254,724.18 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 20 ฉบับที่: 4769
วันที่: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566
Section: First Section/CSR ACTIVITIES

หน้า: 19(เต็มหน้า)

คอลัมน์: CSR ACTIVITIES: TOAเปิดตัวโครงการ'รักเรา รักษ์โลก'ปลูกป่า2ล้านต้น-สู่Net Zero...

รหัสข่าว: C-230804016065(4 ส.ค. 66/05:34) หน้า: 3/3

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 751

Col.Inch: 113.06 Ad Value: 84,908.06 PRValue : 254,724.18 คลิป: สี่สี(x3)
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Rectangle



-1- 
 

 
3 ส.ค. 2566 12:10 น. 

คนบนดอยพ้อ เด็กๆ จุดเทียนอ่านหนังสือ รอ 8 ปีกรมป่าไม้ไม่อนุญาตทำถนน (คลิป)  
นายก อบต. ในจ.ตาก 11 แห่ง ร่วมกับชาวบ้านเรียกร้องจากหน่วยงานกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ เร่งรัดในการอนุมัติให้อบต.ในพื้นที่ สามารถทำการ
ก่อสร้างถนน คสล.ให้กับหมู่บ้านตัวเองเพื่อนำความเจริญเข้ามา พ้อเป็นนายกอบต.แค่ตำแหน่ง ไม่สามารถพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านในเขตปกครอง
ของตนเองได้ เนื่องจากติดปัญหา "พื้นที่ป่า" 

วันที่ 3 ส.ค. นายชาญชัย คีรีเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับทีมงานจากกลุ่มสมาคมนายกอบต. 
ในพื้นที่จังหวัดตาก 11 แห่ง และชาวบ้านกว่า 50 คน รวมตัวกันเรียกร้องขอให้ ผู้ดูแลเกี่ยวกับการอนุมัติพื้นที่ป่าให้ อบต.เข้ามาบริหารจัดการดูแล
ในการทำถนนเละทำสิ่งก่อสร้างให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านได้สัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ี เป็นพื้นที่ห่างไกลและอยู่ในพื้นที่สูง ได้รับความลำบากในการเดนิทางเข้าออกหมู่บ้านในการเข้าออกไม่วา่
จะไปติดต่อราชการกับหน่วยงานในอำเภอหรือไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปมาของนักเรียนในแต่ละวันต้องเสี่ยงอันตราย หากวันใดมีฝนตกก็จะทำให้
ถนนลื่นได้รับบาดเจ็บกันอยู่บ่อยครั้ง  

ทั้งนี้ รวมไปถึงการก่อสร้างเมรุเผาศพ การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก็ติดปัญหา  เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการต่างๆ อยู่ในเขตป่าไม้  จึงไม่
สามารถอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านได้อย่างเต็มที่ และยังมีนายก อบต. หลายแห่งตัดพ้อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่ีไม่สามารถดำเนินงานได้
อย่างเต็มที่ อาทิ นายก อบต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ถึงกับออกปากว่าตนเป็นนายกอบต.แค่ตำแหน่ง แต่ไม่สามารถพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านในเขต
ปกครองของตนเองได้เนื่องจากติดปัญหาส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนฯ ไม่สามารถกระจายงบประมาณเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านให้กับชาวบ้านได้  

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้มักจะอ้างว่าพื้นที่ป่าที่ตนปกครองอยู่นั้นเป็นพื้นที่ป่าโซน A หมายความว่า พื้นที่ป่า
แห่งนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำ แต่การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง  
4 เมตร ไม่ได้แผ้วถางป่าหรือเปิดหน้าดินใหม่ แต่ใช้สภาพทางเข้าออกของชาวบ้านเดิมในการก่อสร้าง จนวิงวอนขอหน่วยงานของรัฐกรุณาอนุมัติให้ 
อบต.ในพ้ืนท่ีได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย" 

นายภาจอ ตัวแทนจากชาวบ้าน อ.ท่าสองยาง เล่าว่า ตนร่วมกับเพื่อนบ้านได้ร้องขอถนนเข้าออกหมู่บ้านไปยัง อบต.ในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งและได้ตั้ง
กลุ่มจิตอาสาเพื่อพัฒนาถนนเข้าออกหมู่บ้านแต่ก็ทำได้เพียงนำจอบเสียมเข้ามาทำการฝังกลบร่องน้ำหรือหลุมบนถนนเท่านั้นไม่สามารถทำอย่างอ่ืน
ได้แม้กระทั่งนำปูนซีเมนต์มาผสมเทคอนกรีตให้รถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่า  จึงอยากจะขอเรียกร้องผ่านสื่อ 
ให้หน่วยงานกรมอุทยานและกรมป่าไม้ให้เร่งรัดอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างถนนคอนกรีตของอบต. ให้เร็วขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เข้าฤดูฝน  
คนแก่ในหมู่บ้านที่ต้องเดินทางเข้าออกหมู่บ้านในเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ที่ผ่านมามีการสูญเสียเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง 
เนื่องจากไปโรงพยาบาลไม่ทัน หากมีถนนคอนกรีตก็จะทำให้สามารถไปได้เร็วขึ้นและลดการสูญเสียได้ รวมถึงเด็กนักเรียนก็จะสามารถไปลงเรียนได้
อย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันลูกหลานต้องได้รับบาดเจ็บจากการลืน่ล้มเนื่องจากสภาพถนนเป็นดนิโคลนไมส่ามารถเดนิทางได้สะดวก จึงอยากเรียกร้อง
ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดในการอนุมัติก่อสร้างถนน 

นายพะดา ชาวอ.แม่ระมาด กล่าวว่า ชาวบ้านทุกคนได้รวมตัวกันเรียกร้องไปยัง อบต.ในพ้ืนท่ี เพื่อร้องขอถนนคอนกรีตสำเร็จเข้าออกหมู่บ้านของตน  
แต่คำตอบท่ีได้รับกลับมาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือยังรออนุมัติจากกรมป่าไม้และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทำให้ชาวบ้านต้อง
รอมานานถึง 8 ปีแล้ว   

นายพะดา กล่าวด้วยว่า บางครั้งมีผู้ป่วยฉุกเฉิน ก็ไม่สามารถนำออกจากหมู่บ้านได้เนื่องจากถนนลื่น ต้องใช้คนหามออกจากหมู่บ้าน ใช้เวลาเดินเท้า
กว่า 6 ช่ัวโมงจึงจะไปถึงอนามัย ระยะทางเพียง 4 กิโลเมตรเท่านั้น และบางครั้งก็มีคนตายจากการไปหาหมอไม่ทัน เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  
รถฉุกเฉินของอบต. ไม่สามารถเข้ามารับได้  

รวมไปถึงคุณครูประจำโรงเรียนและคุณหมอประจำอนามัยในบางครั้งก็ไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีได้เนื่องจากฝนตกถนนลื่น จึงอยากจะ
วิงวอนขอความเมตตาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดอนุมัติให้อบต.ในพ้ืนท่ีได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย” 
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นอกจากนี้ ชาวบ้านบางหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากถนนสายหลักเพียง 1 กิโลเมตรก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะติดที่หน่วยงานป่าไม้ ชาวบ้านจึงอยากฝากถึง
กรมป่าไม้และกรมอุทยานและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจอนุญาตให้ อบต.หรือหน่วยงานในพื้นที่สามารถดำเนินงาน
ได้อย่างเต็มที่ 
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โจรแสบ! ลักลอบตัดไม้พะยูงที่โคราช หลังชาวบ้าน-จนท.ร่วมกันปลูกมาหลายสิบปี 
วันท่ี 3 สิงหาคม 2566 - 11:50 น.  

   

โจรแสบ! ลักลอบตัดไม้พะยูงท่ีโคราช หลังชาวบ้าน-จนท.ร่วมกันปลูกมาหลายสิบปี 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 สิงหาคม พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย ผกก.สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุคนลักลอบตัดไม้พะยูง ท่ีบริเวณ
ท้ายโรงสูบน้ำ ม.4 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.ปัญญา ประตังเวสา สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย พร้อมด้วย ตร. 
ชุดสืบสวน สภ.พิมาย ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยพบนายจักรี แข็งกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา บอกว่า  
มีชาวบ้านท่ีมาตัดหญ้าแล้วพบเห็นต้นไม้พะยูงถูกตัดล้มลง 2 ต้น มีความยาวประมาณ 10เมตร จึงรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ 

จากการตรวจสอบ พบว่า ต้นพะยูงทั้ง 2 ต้น อยู่ในพื้นที่ดูแลของชลประทานพิมาย ชาวบ้านและทางชลประทานช่วยกันปลูกมานานหลายสิบปีแล้ว 
แต่มาถูกคนร้ายใช้เลื่อยยนต์ตัดตั้งแต่โคนต้น น่าจะมาลักลอบตัดในช่วงกลางคืน และยังไม่ได้ตัดทอนเป็นช้ินสั้นๆ เพราะอาจจะมีคนผ่านมาบริเวณ
ใกล้เคียง จึงกลัวแล้วหนีไปก่อน ไม่ได้เอาต้นพะยูงไป ซึ่งนายปิยะภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์ิ เจ้าของพื้นท่ี 
บอกว่า จะเก็บรักษาต้นพะยูงที่ถูกตัดเอาไว้ก่อน และจะแจ้งไปยังฝ่ายปกครองกับกรมป่าไม้ให้รับทราบ  เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
ส่วนเจ้าหน้าท่ีตำรวจจะได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว 
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ปัตตานี-รุกป่า  

  
3 ส.ค. 2566 - 09:31 น.  

วันท่ี 2 ส.ค. นาย สุเมท ชุมบุญ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ปน.2 พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน. จนท.ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบพ้ืนท่ีกลุ่ม
บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าต้นน้ำ หลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า 

ตัดป่าต้นน้ำ – หน่วยป้องกันรักษาป่า ปน.2 ตรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำสายบุรี พบต้นตะเคียนขนาดใหญ่ ถูกตัด 5 ต้น มีร่องรอยทอนไม้และชักลาก
ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขายีโด๊ะ ท้องที่บ้านดูวา ม.3 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี เมื่อวันท่ี 2 ส.ค. 

ตรวจสอบพบตอไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ถูกตัดโค่น 5 ต้น ร่องรอยชักลากไม้ เศษไม้ท่อน ปลายไม้จากการตัดต้นไม้ มีสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้สลับสวน
ยางพารา จนท.จึงรวบรวมหลักฐานให้สภ.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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TOA เปิดตัวโครงการ ‘รักเรา รักษ์โลก’ เดินหน้าปลูกป่า 2 ล้านต้น มุ่งเป้าสู่องค์กร Net Zero Emissions 
เผยแพร่: 3 ส.ค. 2566 11:24   ปรับปรุง: 3 ส.ค. 2566 11:24   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

   
ทีโอเอ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจสีเขียวตามแนวทาง ESG มุ่งเป้าหมายการยกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจ
อย่างมั่นคงในระยะยาวสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2050 เปิดตัวโครงการ “TOA รักเรา รักษ์โลก" เดินหน้าปลูกป่า 2 ล้านต้น 
ภายในปี 2577 เพ่ือเป็นหนึ่งของโลกใบนี้ในการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ฟ้ืนคืนผืนป่าและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน อันจะช่วยลดภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระยะยาว พร้อมนำร่องปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ประกอบด้วย ต้นกล้าสายพันธุ์ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ 
ชัยพฤกษ์ ประดู่แดง ชมพูพันธุ์ทิพย์ เหลืองปรีดียากร อินทนิลน้ำ แคนา ยางนา และมะขาม โดยมีพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ คณะผู้บริหาร และ
พนักงานจิตอาสา รวมกว่า 200 คน มาร่วมในโครงการ 

นายจตุภัทร์ ต้ังคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เผยว่า “บริษัทฯ ตอกย้ำ
การดำเนินธุรกิจสีเขียวตามแนวทาง ESG เพื่อมุ่งเป้าหมายการยกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงในระยะ
ยาวสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2050 จึงจัดทำโครงการ “TOA รักเรา รักษ์โลก" เดินหน้าปลูกป่า 2 ล้านต้น ภายในปี 2577 

โครงการนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG Sustainability) ในมิติสิ่งแวดล้อม ท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์
สู่การเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเป้าหมายสู่การเป็นองค์กร Net Zero Emissions ภายในปี 2050 ด้วยการ
ปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศท่ียั่งยืน 

ทั้งนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด
ผลกระทบจากปรากฏการณ์โลกร้อน เพื่อเป็นส่วนช่วยให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสที่จะเป็นวิกฤตการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่ประชาคมโลกมีความตระหนัก ผ่านมาตรการการดำเนินงานต่างๆ ท้ังการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์   
ลดการใช้พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล สนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า พัฒนากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนานวัตกรรมสีเขียวเพื่อความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค และการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้โลกปลอดภัยและ 
น่าอยู่มากข้ึน 

โดยเฟสแรกได้ร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ  คณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสารวมกว่า 200 คน นำร่องปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น 
ประกอบด้วย ต้นกล้าสายพันธุ์ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ประดู่แดง ชมพูพันธุ์ทิพย์ เหลืองปรีดียากร อินทนิลน้ำ แคนา ยางนา และมะขาม 
ในพื้นที่โรงงานบางนา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” นายจตุภัทร์กล่าว 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ให้ได้จำนวน 2 ล้านต้น ภายในปี 2577 โดยร่วมกับ กรมป่าไม้ และ
พันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 นี้ จะเริ่มปลูกป่าในพ้ืนท่ี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี และ อ.ปากชม จ.เลย รวมจำนวนพ้ืนท่ี 740 ไร่ 
เพื่อเป็นก้าวแรกในการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรม สร้างระบบนิเวศให้ยั่งยืน รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับพ้ืนที่และคนในชุมชนโดยรอบตามเป้าหมาย
ของโครงการต่อไป 
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แอสเซทไวส์ ปลูกต้นไม้เพ่ิมผืนป่าชุมชนบ้านหลังเขา จ.กาญจนบุรี ผ่านโครงการ “Care the Wild” ต่อเนื่อง
ปีที่ 2 รวม 20 ไร ่
เผยแพร่: 3 ส.ค. 2566 20:17   ปรับปรุง: 3 ส.ค. 2566 20:17   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
ประลอง ดำรงค์ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานฯ โครงการ Care 
the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บมจ. แอสเซทไวส์ นำโดย วุฒิ วิพันธ์
พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพันธมิตรผู้บริหารจากกรมป่าไม้ นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขากว่า 30 คนร่วมเรียนรู้การปลูกและ 
การดูแลต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักต้นไม้แก่เยาวชน ภายใต้โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา  
อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี นับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องที่ บมจ. แอสเซทไวส์ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในโครงการ รวมแล้วกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่  
20 ไร่ ด้วยพันธ์ุไม้กว่า 17 ชนิด 
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‘เขาทับควายเพื่อชุมชน’ พลิกฟื้นเหมืองแร่เหล็กโบราณ สู่แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
On August 3, 2023  

   
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และพันธมิตร เดินหน้าโครงการ “เขาทับควายเพื่อชุมชน”ภารกิจพัฒนาพื้นที่เหมืองแร่เหล็กโบราณ
และพื้นที่โดยรอบรวม 193 ไร่ สู่สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่า  ความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว และ
ประวัติศาสตร์การทำเหมือนแร่เหล็กของไทยท่ีน่าค้นหาแห่งใหม่ จังหวัดลพบุรี 

จากเหมืองแร่เหล็กในอดีต “เขาทับควาย” ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มีประวัติมายาวนาน สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็น
อย่างมาก ทั้งผลิตตะปู ลวด และวัสดุอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้ภายในประเทศตั้งแต่ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปี 2487 กรมโลหกิจ (กรมทรัพยากร
ธรณี ในปัจจุบัน) ได้อนุญาตประทานบัตร (ใบอนุญาต) ทำเหมืองแร่เหล็ก ให้แก่บริษัท นวโลหะ จำกัด เพื่อเข้าทำเหมืองแร่เหล็กอย่างต่อเนื่อง 
กระทั่งประทานบัตรสิ้นสุดลงเมื่อปี 2553 และปัจจุบัน พื้นที่เหมืองแร่เหล็กเขาทับควาย อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วันนี้เหมืองแร่เหล็กโบราณในอดีต กำลังจะได้รับการพลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ขับเคลื่อนภารกิจนี้โดย  สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย 
(TCMA) ร่วมกับจังหวัดลพบุรี โดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมศิลปากร 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “เขาทับควายเพื่อชุมชน” โครงการที่มุ่งตอบโจทย์ประโยชน์ชุมชนและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

“เขาทับควาย” ในสายตาของ ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เป็นพ้ืนท่ีที่มีความสำคัญทั้งต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตเหมืองแร่เหล็ก จึงได้ริเริ่มโครงการ “เขาทับควายเพื่อชุมชน” ขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ 
ระยะเวลาพัฒนาพ้ืนท่ี 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2570 

แนวคิดเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางของการทำงานในรูปแบบ
ของ Public-Private Partnership (PPP) Model คือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ชุมชน  และภาคธุรกิจ สอดรับกับ
แนวทางของการประชุม COP 28 ที่จะจัดขึ้นที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเน้นสร้างและขยายความร่วมมือเพื่อทำในเรื่องที่ยากให้
กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 

“นอกจากบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว สิ่งสำคัญคือ การทำงานร่วมกันกับชุมชนและรับฟังถึงความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งก็
ทำให้ได้คำตอบที่หลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อการพัฒนาในโครงการนี้ ทั้งแหล่งน้ำชุมชน แหล่งเรียนรู้ พื้นท่ีออกกำลังกาย และพื้นที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น” ดร.ชนะ กล่าว 
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แนวทางการพลิกฟื้นเหมืองแร่เหล็ก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรก ซึ่งเป็นพื้นท่ีบ่อเหมืองเดิม 60 ไร่ เตรียมพัฒนา 18 ไร่ ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
ขนาด 300,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อประโยชน์ของชุมชน 

ส่วนท่ีสอง พ้ืนท่ีโดยรอบบ่อเหมืองเดิม เตรียมพัฒนาพื้นที่เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านสันทนาการ โดยเป็นลานออกกำลังกายสำหรับชุมชน 

ส่วนท่ีสาม การยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้แห่งใหม่ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะดำเนินการปลูกไม้ท้องถิ่น ทั้งราชพฤกษ์ ตะแบก 
และชมพูพันธุ์ทิพย์ ตลอดสองข้างทางถนนสายที่มุ่งหน้าเข้าออกโครงการ เพื่อความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยว การบุกเบิกเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ เหมืองแร่เหล็กโบราณ ถ้ำเหมืองแร่เหล็กโบราณ โดยจัดทำเส้นทางเดินป่าให้ผู้สนใจขึ้นไปดูจุดชมวิวเขาทับควาย 

นอกจากนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Outdoor Exhibition) บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้าน
นิเวศวิทยา ด้านธรณีวิทยาแหล่งแร่ ด้านประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่เหล็กโบราณ พร้อมกับพัฒนาป่าบริเวณเขาทับควายขนาดพื้นท่ี 175 ไร่ เพื่อ
สร้างพื้นที่สีเขียวที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเริ่มการก่อสร้างสำนักงานป่าไม้ให้เป็นส่วนของที่
ทำการ ซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 

“การพัฒนาพื้นที่โครงการเขาทับควายเพื่อชุมชน จะเริ่มดำเนินการทันที โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในฝั่งทิศ
ตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นท่ีบ่อเหมืองเดิมประมาณ 60 ไร่ รวมทั้งการปลูกต้นไม้ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำหรับฝั่งทิศตะวันออกของถนนพหลโยธิน” 
ดร.ชนะ กล่าว 

จากเหมืองแร่เหล็กสู่มิติใหม่ของ “เขาทับควายเพื่อชุมชน” ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือ แหล่งกักเก็บน้ำชุมชนขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยภูมิทัศน์ที่งดงามจากต้นไม้หลากหลายพันธุ์ที่สอดคล้องกับฤดูกาล กลายเป็นจุดเช็คอินสำหรับ
นักท่องเที่ยว และ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และ
นำมาซึ่งรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง และจังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 


